

รายงานผล

การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลโยนก

อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

สรุปผลการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลโยนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลโยนก ได้ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลตำบลโยนก รวมถึงสนับสนุนให้ประชาชนและบุคลากรในองค์กรได้ร่วมกันรับรู้เกี่ยวกับแนวคิดและความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ ทั้งในด้านการตัดสินใจ ด้านการปฏิบัติ ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการประเมินผล นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนดำเนินงาน และข้อบัญญัติต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ชุมชนของตนเอง สามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารการบริหารงานและนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลโยนก ได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการ ที่เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลโยนก ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑	
๑.ประเด็นหรือเรื่องที่มีส่วนร่วม	การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสุนัข และแมวเพื่อดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
๒.สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	กลุ่มเป้าหมาย - ประชาชนในพื้นที่ตำบลโยนก ทั้ง ๙ หมู่บ้าน โดยลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแต่ละหมู่บ้าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
๓.ผลจากการมีส่วนร่วม	ได้รับข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว ของประชาชนในพื้นที่ครบถ้วน และดำเนินการรายงานข้อมูลสุนัขและแมวในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
๔.การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน	นำข้อมูลที่ได้รายงานข้อมูลสุนัขและแมวในระบบ Rabies One และดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อฉีดให้กับสุนัขและแมวของประชาชนได้อย่างครบถ้วน ทัวถึง

ประมวลภาพ









